

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

NNCL - ไม่ห่อมา ก็ยังน่าตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

หุ้นกึ่งกำไรบางตัว หรือ บางตัวที่ชวานักลงทุนตามห้องค้า มักเรียกว่า หุ้นซึ่ง บางครั้ง เราจะมาเล่นวันนี้ มันก็อาจจะพอได้ แต่ถ้าหากสามารถนั่งฝ้าดูอาการมาจากวันวานก่อนแล้วนั้น อาจจะมีหุ้นมาจากวันวาน ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เคยได้... อย่าง NNCL ในช่วงบ่ายวันวานนั้น จะเห็นราคา ที่แกว่งๆ แกว่ง 1.84-1.85 ซึ่งในทางเทคนิค ราคา นั้น ก็ถือว่าน่าเข้าแก๊งกำไร แม้จะมีแนวต้านที่ 1.90 อยู่ แต่ด้วยรูปแบบของโครงสร้าง หรือ สัญญาณทางเทคนิคตัวอื่นๆ บ่งชี้ชัดในแนวโน้มเชิงบวกได้มากกว่า หรือ โอกาสขึ้นยังเบ็ดต่ออยู่ ก็ควรจะ ห่อกลับบ้าน ไม่ม่มันใจนัก แต่ก็ห่อกลับบางส่วนได้... การจะไล่ราคาวันนี้ ก็อาจจะไม่เสียเปรียบมากนัก เพราะมีต้นทุนต่ำมาบ้างแล้ว หรือ ถ้าเปิดแรงๆ เกินไป ไม่อยากไล่ราคา ก็มี ของขายได้กำไรเข้ากระเป๋ได้สบายใจ... ไหนๆ ก็เอ่ยถึงเรื่อง “ห่อกลับบ้าน” แล้ว ก็ขอแจ้งความคืบหน้าของ Face Live ในเพจ “หุ้น บาดตาเซียน โดย เหนือเมฆ” ชะหน่อยก็แล้วกัน ตอนนี้ได้ย้ายห้องทำงานใหม่แล้ว การกลับมาทำ Face Live “ห่อกลับบ้าน” ก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับ ช่วงเวลา 14.00-14.30 โดยประมาณ อาจจะไม่คาบเกี่ยวเข้าไปอยู่ในชั่วโมงการซื้อขาย เพราะเกรงเรื่องระเบียบของทางกรมมากกว่า เพราะเป็น การแนะนำซื้อหุ้นรายตัว... จะมีบ่อยขึ้นครับในหนึ่งสัปดาห์ ถ้าบางวันหายไป แสดงว่าติดภาระกิจอื่นนะครับ ส่วนรายการที่เป็น ถาม-ตอบ ปัญหาหุ้นนั้น ยังจะขอดูวันเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อความสะดวก ในการรับชมของนักลงทุนที่เหมาะสมจริงๆ... ทั้งหมดก็เพื่อหวังคืนกำไรให้ลูกค้า และทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ดูตามเกม...

เล่นออกมาแนวย่อวันวานนั้น วันนี้อาจจะเปิดโตตสูงเลยก็ได้ แต่ถ้าจะมีเปิด ที่ราคาระดับ 1.90-1.91 หรือจะย่อลงมาสัก 1.88 ก็เป็นโอกาสที่เข้าสะสมได้ ห้ามขึ้นก่อนแล้วอ่อนลงนะ

แนวรับ

: ... 1.91-1.90 หรือ 1.88 ยังน่าสนใจ ไม่ต่ำกว่า 1.84 ก็อุ่นใจ

เป้าหมาย

: ... 2.00 น่าจะให้เห็น แต่แนวต้านระยะสั้น จริง ๆ จะอยู่ที่ 2.20

Price Chart...(NNCL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NNCL... ถามว่า ถ้ามองยาวๆ จะได้ไหม คำตอบมีอยู่ในเส้น MA. ที่เป็น Bullish Pattern มาตั้งแต่ ราคา 1.50 แล้วครับ ซึ่งนั่นหมายถึง มองยาวๆ โอกาส ไปได้ถึงระดับ 3+/- ก็มีความเป็นไปได้สูง... การพักตัว ที่ผ่านมานั้น สร้างรูปแบบราคาในแนวโน้มเชิงบวกไว้ การผ่านระดับ 1.90 มาได้ จึงเป็นสัญญาณ ชี้ตามน้ำ เล่นรอบขึ้นรอบใหม่ได้ เว้นเสียแต่ว่า จะมีอะไรมาทำให้ พลิกลงมาต่ำกว่า 1.80 ก่อน นั่นก็จะกลายเป็นว่า เราโดนหลอกจากใครบางคนให้เข้ามารับของต่อนั่นเอง ดังนั้น หากจะออกมาในเชิงลบ หรือ มองแล้วไม่ตีเลยนั้น ก็คือ การลงต่ำกว่า 1.80 นั่นเอง... สำหรับคนที่จะเล่น แบบจบในวัน หากเปิดแรงเกิน 3-5% จะเล่นยากนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน